

KHÔNG HIỂU NỔI!

Thật sự trên đời này có nhiều chuyện “không thể nào hiểu nổi”. Trong chính trị ngày nay lại càng phức tạp rối bù như mớ bòng bong, càng tìm hiểu càng lạc vào bát môn kỳ trận không bao giờ tìm được lối ra.

Chiến tranh Ukraine đã kéo dài hai năm, thắng không thắng, bại cũng không bại, hàng ngày, hai bên cứ thi nhau loan báo đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái, giết hàng trăm địch quân, trong khi ngày càng có nhiều thành phố trên lãnh thổ Ukraine bị tàn phá nặng nề cùng hàng vạn người Ukraine màn trời chiếu đất trong cái lạnh giá buốt xương thịt dưới độ âm. Hiện giờ thì hầu hết giới quan sát chính trị lẫn quân sự đều có một nhận định giống nhau rập khuôn, chiến tranh Ukraine sẽ sớm kết thúc với cái giá Ukraine sẽ bị cắt đất trong năm nay 2024.

Tháng 10 năm 2023, mấy ông đạo sĩ bịt mặt ở xứ 1001 đêm lại nổi khùng xúi trẻ con ăn cứt gà. Xúi Hamas tấn công Do Thái đưa đến hậu quả Gaza trở thành một đồng gạch vụn, Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen theo chân Hamas cũng cùng ăn chung cứt gà. Có thể nói ngu nhất là thằng Houthi. Một thằng con nít hỉ mũi chưa sạch mà đòi “tiêu diệt Do Thái và Mỹ” bằng cách đi cướp tàu buôn. Không muốn chửi thề cũng không được. Ngu là vì cướp tàu buôn như sờ sợi lông chân của Do Thái và Mỹ, ngược lại ăn đòn đến rụng cả tóc. Sao không réo gọi mấy đạo sĩ ở Tehran cứu bồ?!

Cả thế giới ai cũng biết rằng Iran là kẻ đứng sau lưng các nhóm khủng bố này, nên có thể nói Iran là thằng “Ngu Thượng Hạng”. Sỡ dĩ xạo tôi cho rằng mấy thằng này “NGU” bởi nó vì Thánh Allah mà tử đạo để cho Nga và Tàu hưởng lợi. Còn Ông thần Kim Ủn Ủn thì... ngoại hạng.

Trước hết nói về thằng ngu Houthi.

Houthi là phong trào chính trị quân sự ra đời đầu thập niên 1990 ở tỉnh Saada phía tây bắc Yemen, giáp ranh với Arab Saudi, có tên là Ansar Allah (Người Bảo Vệ Thượng Đế). Phong trào này theo dòng Shiite, dòng giết người như giết thú vật. Có khoảng 25% dân số Yemen theo dòng Hồi Giáo quá khích này. Phong trào Ansar Allah xuất phát từ bộ tộc Houthi, nên mới có tên gọi là Houthi.

Ban đầu Houthi được thành lập với mục đích chống lại ảnh hưởng Hồi Giáo Sunni từ Arab Saudi, nước láng giềng với Yemen. Dần dần Houthi từng bước trở thành đối lực với chính phủ Yemen hiện thời của Tổng thống chính danh Ali Abdullah Saleh, vị tổng thống đầu tiên của Yemen sau khi hai miền nam, bắc nước này thống nhất năm 1990.

Năm 2023, khi Mỹ đánh Iraq, Abdullah Saleh ủng hộ Mỹ bị dân theo Shiite phản đối, Houthi lợi dụng cơ hội này sách động quần chúng biểu tình rầm rộ do thành viên Houthi dẫn đầu có vũ trang. Sau một năm hỗn loạn, tháng 9/2004 trở lại bình thường. Năm 2012 là sóng “Mùa Xuân Ả Rập” đã buộc Ông Saleh từ chức và Phó Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi lên thay, ông này theo dòng Sunni. Chỉ hai năm sau, năm 2014, Houthi bí mật liên kết với cựu Tổng thống Saleh lật đổ Hadi, nhưng thất bại và Hadi vẫn tại vị, nhưng qua đó Houthi giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa và hầu hết lãnh thổ phía tây bắc Nam Yemen dọc theo Hồng Hải (Red Sea). Không lâu sau đó, lực lượng liên quân do Arab Saudi dẫn đầu ủng hộ Hadi (Sunni) tấn công Sanaa của Houthi (Shiite), thiệt hại đôi bên lên đến vài trăm ngàn người. Liên Hiệp Quốc can thiệp, dĩ nhiên là với sự chống lưng của Anh–Mỹ nên hai bên ngừng bắn, từ đó Yemen chia làm hai Đông và Tây có khi gọi là nam bắc. Houthi chiếm phía tây (Nam) gồm hai thành phố lớn thủ đô Sanaa và cảng Aden, hoàn toàn kiểm soát vịnh Aden và eo biển Bab El Mandeb Strait cửa ngõ hẹp vào Hồng Hải để qua Kênh Đào Suez. Trong suốt 10 năm ngưng tiếng súng nội chiến đó, Iran đã hà hơi tiếp sức giúp cho Houthi lớn mạnh về quân sự để Houthi có tiếng nói chính danh với thế giới nhằm lật đổ chế độ Sunni phía đông của Hadi thân Arab Saudi và tây phương, nhất là Mỹ và Do Thái.



Sau gần một tháng Hamas tấn công Do Thái (7/10/2023), Do Thái có phản ứng trả đũa mạnh bạo. Houthi lấy cớ giúp cho người Palestine nên nã hỏa tiễn lên các tàu chở hàng, bắt kể tàu của quốc gia nào có liên quan đến Do Thái và Mỹ đi ngang qua vịnh Aden hay vào cửa ngõ El Mandeb, ra điều kiện Do Thái phải chấm dứt tấn công Hamas thì Houthi mới ngưng nã hỏa tiễn vào tàu buôn, khiến cho Mỹ–Anh phải thành lập cấp tốc lực lượng liên minh hải quân gồm trên 20 quốc gia để đối phó với Yemen.

Xạo tôi nói Yemen ngu là ngu ở chỗ đó. Ngu mà còn hèn nữa. Một kẻ hèn ngu, lại cuồng tín cực độ nên u mê không hiểu được địa chính trị của nước mình để lợi dụng nó làm cho nước mạnh dân giàu mà đi nghe lời mấy ông đạo khủng ở Tehran thọc tay vào ổ kiến lửa. Cũng cá mè một lứa, giống như bọn cướp biển Somalia ngoài khơi vịnh Oman năm 2010–2011, để rồi cuối cùng cả bọn khoanh tay chờ chịu trôi.

Cũng dễ hiểu thôi, trong thời đại văn minh ngày nay, không ai có thể chấp nhận những hành động thảo khấu tàn bạo như bọn Hồi Giáo Shiite này. Ai cũng biết họ cướp tàu chở hàng không phải để lấy tiền chuộc mà chỉ để eo sách chính trị theo lệnh quan thầy ở Tehran, lảng vảng đâu đó bóng ma Mạc Tư Khoa nữa không chừng. Hamas, Hezbollah, Houthi đã được định danh là “Những Tổ Chức Khủng Bố Thế Giới” từ lâu rồi.

IRAN!?

Nhìn vào bản đồ Trung Đông, chúng ta sẽ thấy vị trí quan trọng của Iran đối với sự vận hành hàng hải của tất cả quốc gia trong vùng Vịnh Ba Tư. Tây bắc giáp Thổ Nhĩ Kỳ, 3/4 biên giới phía tây giáp Iraq, bắc giáp Kazakhstan, đông giáp Afghanistan, đông nam với Pakistan, toàn bộ biên giới phía nam giáp Persian Gulf ở bờ bắc, đối diện bờ nam hầu hết là các quốc gia thân Mỹ, nhất là Arab Saudi. Mặc dầu trên danh nghĩa, Iran kiểm soát và khống chế eo biển Hormuz, nhưng trên thực tế ảnh hưởng bởi Bộ Tư Lệnh Hạm Đội Địa Trung Hải của Hoa Kỳ đang trú đóng tại căn cứ Al Udeid Qatar có tên là CAOC (Customs Operations Advisory Committee – Ủy ban tư vấn hoạt động hải quan).



Khi đệ nhị Thế Chiến bắt đầu năm 1939, Anh và Nga xâm chiếm Iran năm 1941, buộc Hoàng Gia Shah phải thoái vị, nhường chỗ cho con trai là Mohammad Reza Pahlavi.

Năm 1953, Thủ tướng do dân bầu Mohammed Mossadegh thuyết phục Pahlavi thoái vị và ra khỏi đất nước. Mossadegh bị cách chức ngay sau đó. Mossadegh sách động phản loạn, chính quyền Shah mạnh tay đàn áp, Mossadegh bị bắt vì tội phản quốc và bị kết án ba năm tù ngay trong năm 1953. Sau biến cố này Pahlavi được Anh và Mỹ trao vào tay quyền lực tối cao của Iran, nhưng tiếc thay, Pahlavi ngày càng trở nên độc tài, triều đình Shah từ chối lời đề nghị của Anh–Mỹ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa ngành công nghiệp của Iran, lại thêm mạnh tay đàn áp tầng lớp tầng lữ dòng Hồi Giáo Shia khiến đưa đến cuộc “Cách Mạng Iran” năm 1979, triều đình Shah bỏ chạy khỏi đất nước, sau đó Giáo sĩ Ayatollah Ruhollah Khomeini lên nắm quyền lực lập ra chính phủ Cộng Hòa Hồi Giáo Iran. Hệ thống mới lập ra những luật lệ Hồi giáo và quy định quyền cai trị trực tiếp ở mức cao nhất từ trước tới nay cho giới tầng lữ. Chính phủ của Khomeini chỉ trích mạnh mẽ phương Tây, đặc biệt là Mỹ vì đã ủng hộ triều đình Shah. Các quan hệ của Iran với phương Tây trở nên đặc biệt căng thẳng năm 1979, sau khi các sinh viên Iran bắt giữ các nhân viên Đại Sứ Quán Mỹ. Tiếp theo đó, Iran đã tìm cách xuất khẩu cuộc cách mạng của mình ra nước ngoài, ủng hộ các nhóm quân sự chống phương Tây như nhóm Hamas, Hezbollah, Houthi và nhiều tổ chức khủng bố khác trên khắp thế giới. Từ năm 1980 đến 1988, Iran và nước láng giềng Iraq lao vào một cuộc chiến đẫm máu nội da xáo thịt. Trong cuộc chiến này, Nga công khai ủng hộ và giúp cho Saddam Hussein (Iraq), Mỹ đứng trung lập, nhưng tiêu mòn với Tehran (Iran) để được hưởng ân huệ “Flagship”. Trong suốt 8 năm chiến tranh, chỉ có tàu thương cờ Iran hoặc cờ Hoa Kỳ mới vào được Persian Gulf qua eo biển Hormuz. Trong vụ này, Mỹ ngồi chơi nhưng cũng xoi được vài trăm tỷ đô la khơi khơi nhờ việc “cho mượn cờ”!!!

Trong quyền hội ký có tựa đề “The Envoy” (Ông Đại Sứ) của cựu Đại Sứ Mỹ tại Iraq là Zalmay Khalilzad có đoạn “Trước khi Mỹ tấn công Iraq tháng 3/2003, bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã đề nghị và tiến hành các cuộc đối thoại bí mật với Tehran về tương lai Iraq và về việc Iran sẽ không bắn vào máy bay Mỹ nếu lỡ xâm phạm không phận...”. Khi Mỹ tấn công Iraq, Iran đã làm ngơ cho khu trục hạm Mỹ áp sát vào hải phận Iran để nã hỏa tiễn vào Iraq.

Xem ra sự giao hảo giữa Washington và Tehran không phải thù mà cũng không phải bạn, Khomeini không giống như Saddam Hussein xua quân ồ ạt tấn công Kuwait. Chỉ cốt làm sao đôi bên có lợi, cho nên mối liên hệ giữa Washington và Tehran có những điều không thể hiểu nổi.

Và chính trị ngày nay cũng có những điều không ai hiểu nổi!!!

Đồng ý là Tehran đứng sau lưng những biến cố Hamas, Hezbollah và Houthi mới đây, nhưng có điều “không thể hiểu nổi” là nguyên động lực nào khiến cho Tehran nã hỏa tiễn vào vùng tây bắc Iraq và vào lãnh thổ của Syria, trầm trọng nhất là nã hỏa tiễn sang lãnh thổ của Pakistan ngay trong lúc này khiến cho lò lửa chiến tranh anh em cùng một nhà có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Không cần phân tích lý luận dài vòng, hơn ai hết Tehran cũng phải biết rằng số phận của Hamas, Hezbollah và Houthi đã được định đoạt. Với

Houthi, với sự không yếm của Anh–Mỹ phối hợp bộ binh thiết giáp của Arab Saudi chỉ cần vài tháng là Houthi chỉ có nước tẩu thoát ra biển, chạy đi đâu? Iran có nhảy vào vòng chiến hay không đó mới là điều ngoạn mục. Iran né tránh không nhảy vào chuyện Hamas, Hezbollah, Houthi với Mỹ và Israel mà lại thọt qua Iraq, Syria và Pakistan... đó mới là chuyện thể gian không bao giờ hiểu được.

Một ngàn lẻ một cái ngu cũng phải chừa lại một cái để sống còn chứ. Ngu ngốc u mê như Saddam Hussein thì là tự sát. Còn nếu cho rằng Iran muốn kiếm chuyện gây hấn với Mỹ vì ý lại vào thế lực của Nga và Tàu tạo ra những “scandal” khác để chi phối thế lực của Mỹ thì lại càng sai lầm hơn. Bởi, nếu quả thật như thế thì... đã đến ngày tận thế. Ba Ông siêu cường Nga–Mỹ–Tàu cùng bằm nát đỏ một lượt thì còn gì phải bàn với luận.

Đề cập đến Ông Kim Ủn Ủn của Bắc Hàn thì quả là chuyện tiếu lâm khôi hài. Thùng rỗng kêu to, to đến nỗi làm hai Ông Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeo ôm nhau cười “pẻ pụng”. Cứ thử xem, chỉ cần một hỏa tiễn nhỏ nhỏ của triều đình Họ Kim rơi xuống Okinawa hay đảo Fuson thì sẽ thấy quan tài ngay. Thật sự không thể hiểu nổi “Ông Thần Ủn Ủn” này.

Viết tới đây, xạo tôi lại xin phép nhắc lại lời tuyên bố của Ông Ngoại Antony Blinken ngày 13 tháng 9 năm 2023, sau ba ngày khi Tổng thống Biden từ Việt Nam trở về Mỹ “Thế giới đang chuyển dịch sang một trật tự ngoại giao mới, ở đó Washington phải đi đầu trong việc vượt qua các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Cộng. Một kỷ nguyên đang kết thúc, một kỷ nguyên mới đang bắt đầu, và những quyết định mà chúng ta đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai của nhiều thập kỷ tới...”

Mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ Nga và Trung Cộng là mối đe dọa “giả định” trong tương lai. Mối đe dọa thực tế nhất ngay trước mắt là Iran nói riêng và Trung Đông nói chung. Trung Đông hỗn loạn, Persian Gulf, Hồng Hải không bảo đảm an ninh cho huyết mạch hàng hải từ Đông sang Tây hay ngược lại gây thiệt hại không riêng gì cho Mỹ và Do Thái mà có thể nói là cho cả quốc tế. Mỹ đang đi hàng đầu, bên cạnh còn có Anh Quốc đồng hành, còn ai nữa!? Những quyết định của Hoa Kỳ đưa ra bây giờ sẽ định hình tương lai của nhiều thập kỷ tới. Rõ ràng như ban ngày, Hoa Kỳ đang quyết định bằng mọi giá phải loại trừ bọn “khủng bố quốc tế” ra khỏi dòng sống của nhân loại, sau đó mới nói chuyện phải trái với các chế độ độc tài đảng trị, điển hình nhất là Đảng CSTQ. “Anh muốn độc tài đảng trị với dân tộc anh thì mặc kệ anh, anh không thể áp đặt nó lên toàn thể nhân loại đang khao khát tự do dân chủ.”

Con đường của Mỹ đi là con đường dẫn nhân loại bước vào tiến trình “Nhân Chủ”, không thể là “Cá Nhân Chủ” hay “Đảng Chủ”. Cuối năm 2024, dù Dân Chủ hay Cộng Hòa, dù Trump hay Biden cầm quyền nước Mỹ thì con đường đó không bao giờ thay đổi, nếu có bước ngoặt chiến lược thì cũng chỉ là giai đoạn cho phù hợp với những tình thế bất khả tiên liệu.

Ai phản đối và chống bán lại quyết định của Mỹ trong trường hợp này? Nga hay Tàu, hay Bắc Hàn và Iran?

Chuyển dịch sang một trật tự ngoại giao mới của riêng Trung Đông đã định hình thấy rõ. Trục Egypt–Israel–Arab Saudi sẽ được hình thành trong thời gian sắp tới gần như “đổi tác chiến lược toàn diện” bao gồm cả an ninh quân sự quốc phòng với sự hỗ trợ tối đa của căn cứ Al Udeid tại Qatar. Al Udeid là nơi đặt trụ sở tiền tuyến của Bộ Tư lệnh trung tâm không quân Mỹ, Trung tâm vận hành không gian và không quân hỗn hợp (CAOC), cùng Không đoàn viễn chinh 379. CAOC chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của không quân Mỹ tại 18 quốc gia, được coi như đầu não hoạt động của các chiến dịch không quân toàn khu vực Trung Đông. B1, F16 của Mỹ luôn túc trực ở đây, sẵn sàng nhận lệnh cất cánh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

Chuyển dịch sang một trật tự mới của riêng Âu Châu cũng đã thấy rõ. Sớm hay muộn gì rồi bài toán Ukraine cũng có giải đáp: “Bàn Môn Điếm”. Phân nửa phần còn lại phía tây Ukraine, Zelensky muốn gia nhập EU hay NATO gì thì tùy ý. Nga chiếm phân nửa phía đông và khống chế Black Sea cũng đủ làm EU chới với phải đàm phán, chứ không thể dùng vũ lực giải quyết, bởi dùng vũ lực là... chết hết. Đàm phán thương thảo miễn sao đôi bên tồn tại và phát triển ít nhất nhiều thập kỷ tới.

Chuyển dịch sang một trật tự mới của riêng Á Châu thì cũng đã thấy những dấu hiệu tích cực hơn là tiêu cực, lạc quan hơn là bi quan. Sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Joe Biden, ngay sau đó Tập Cận Bình lại bay qua Hà Nội. Phải công nhận chính trị quan của chính trị bộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc có một viễn kiến chính trị rất đáng khâm phục. Biết người biết ta, biết khi nào tới khi nào lui, biết khi nào tấn khi nào thủ. Ngày xưa Khổng Minh phải khen thắm “chỉ có Tư Mã Ý mới là đối thủ đáng sợ của ta”. Tập Cận Bình ngày nay là Tư Mã Ý ngày xưa đó, chỉ thủ chứ không công, chờ Khổng Minh hết lương thực tính sau.

Muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Mỹ đã thực hiện đúng theo binh pháp. Mỹ đã chuẩn bị chiến tranh từ năm chục (50) năm về trước. Nga và Tàu cũng theo Mỹ làm điều tương tự như thế để tự vệ. Nga đã khởi sự chiến tranh nhưng chỉ ở giới hạn cục bộ với Ukraine. Tàu thì chưa động thủ vì Tàu biết người biết ta. Mỹ đã chuẩn bị chiến tranh để có hòa bình, nhưng hoàn toàn khác biệt với Nga Tàu là Mỹ chỉ muốn hòa bình cho cả nhân loại chứ không phải riêng cho Châu Mỹ hay cho bất cứ quốc gia hay vùng nào, khác với Tàu và Nga, chuẩn bị chiến tranh để thống trị nhân loại dưới chế độ độc tài đảng trị.

Nhiều người nguyên rủa Cụ Henry Kissinger, nhưng với cá nhân xạo tôi, thì hết lòng khâm phục và ngưỡng mộ Ông.

Tháng 6 năm 2022, sau khi chiến tranh Nga–Ukraine bùng nổ bốn tháng, Kissinger đến Kiev và đưa ra ý kiến cá nhân của Ông “Tốt hơn hết là Kiev phải nhường một số lãnh thổ cho Nga”.

Tháng 7 năm 2023 trước khi Ông qua đời, Ông lại phải bay sang Bắc Kinh, trước là gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Lý Thượng Phúc sau đó gặp Tập Cận Bình. Bắc Kinh đổ lỗi Washington không có thiện chí trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và luôn có những động thái thù nghịch với nhân dân Trung Cộng. Ông Lý nhấn mạnh “Hoa Kỳ nên chọn một chiến lược hòa bình cho Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương hơn là một chiến lược khiêu khích như hiện nay...”

Kissinger trả lời:

– “Tôi đến đây với tư cách cá nhân. Trước sau, tôi vẫn là bạn với các bạn. Nếu cả hai Mỹ lẫn Trung Quốc vẫn giữ thái độ thù nghịch với nhau thì cả hai đều bị thiệt. Nếu chiến tranh xảy ra thì là một điều hết sức vô nghĩa và phi lý cho cả hai dân tộc lớn nhất thế giới hiện nay. Hòa bình không chỉ dành riêng cho hai dân tộc chúng ta mà phải là một nền vĩnh cửu cho cả nhân loại...”

Không biết vì lý do gì, sau đó hai tháng, chỉ trong tháng 10 năm 2023 một loạt các viên chức cao cấp của Bắc Kinh bị bãi nhiệm trong đó có hai bộ trưởng, Ông Ngoại Tàn Cương và Ông Nội Lý Thượng Phúc.

ĐỂ KẾT: Từng bước Mỹ đang đi trên con đường “thực hiện một trật tự mới” cho nhân loại. Trên con đường này nhiều chông gai cần phải nhổ bỏ. Những ung nhọt cần phải cắt bỏ. Anh-Mỹ Không kích Yemen để tìm hãm Houthi, trở lại sống chung hòa bình với cộng đồng Hồi giáo nhất là vùng Trung Đông, mặt khác dẫn dắt các đạo sĩ Iran “Các Ông Muốn Hòa Bình Hay Chiến Tranh... tùy các Ông!”

Con đường Mỹ đi là con đường đi chưa tới. Cần có thời gian chứ không phải một sớm một chiều mà thành tựu được. Trên đường đi đầy dẫy âm mưu thủ đoạn biến hóa khôn lường từ mọi bên mọi phía, từ kẻ chủ mưu đến đồng bọn, đồng hành, đồng lõa lớn bé... trách nhiệm của Mỹ là phải... hốt rác cho sạch sẽ trước đã.

Nên “***Thế Gian Này Có Những Điều Không Hiểu Nổi!!!***”

Thân Kính Chúc Ngày Chủ Nhật Bình An – Vui Vẻ – Khỏe Mạnh

Út Bạch Lan
K22 Trương Văn Út





*Nguồn: Internet eMail by **vui nguyen** chuyển*